

QUYẾT LIỆT, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU TRONG TRIỂN KHAI QUY HOẠCH BÁO CHÍ

tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính..." hay không? Đọc biểu hiện thứ 48 "Phí phạm thời gian lao động", tự tôi thấy giật mình bởi những lần đi làm muộn, về sớm, dù công việc bù đầu...

Nói thật lòng, khi tích dấu X vào cột "có biểu hiện" tôi cũng suy nghĩ lắm, nhưng rồi dũng cảm vượt qua, để nhận thức được, mới chuyển thành hành động được. Ấu cũng là cái đích của công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng. Phê người dễ, nhìn người càng dễ, nhưng tự phê mình, nhận thấy khuyết điểm của mình mới là khó. Các đồng chí có đồng ý với tôi không?

Cả hội trường im lặng, không tiếng xì xào, rồi đồng loạt vỗ tay...

Đồng chí Bí thư giơ tay ra hiệu dừng và nói "Vỗ tay đây là để nhất trí trước việc cần phát huy tinh thần thẳng thắn, cầu thị trong phê bình, tự phê bình, để nhận rõ khuyết điểm, hạn chế của mình. Chỉ là cái dấu X nhưng ở đó thể hiện sự dũng cảm và nghiêm túc của mỗi cá nhân. Đó cũng là "vượt lên chính mình". Các đồng chí có quyết tâm vậy không?". Tiếng vỗ tay không ngừng. □

□ TS. NGUYỄN NGỌC LƯƠNG

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của đất nước cũng như xu thế chung của thời đại. Đây là việc khó nhưng với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan Trung ương Đoàn đã nhanh chóng thực hiện triển khai đề án trên tinh thần thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định nhưng quyết liệt, tiên phong, gương mẫu.

COI TRỌNG CÔNG TÁC TUTƯỞNG

Trước khi thực hiện đề án quy hoạch báo chí, khối báo chí thuộc Trung ương Đoàn có 7 đơn vị, trong đó có 5 cơ quan báo (báo Tiền phong, báo Thanh niên, báo Sinh viên Việt Nam, báo Thiếu niên Tiền phong, báo Nhi Đồng), 2 tạp chí (Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Thời trang trẻ) với tổng số gần 1.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản của 7 đơn vị báo chí. Các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn có bề dày truyền thống, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích hoạt động, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước, của Đoàn, Hội, Đội và đời sống giới trẻ; những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới cho thế hệ trẻ.

Triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Chính phủ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 và Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đánh giá lại thực trạng hoạt động của tất cả các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn, từ công tác lãnh đạo, công tác Đảng, đoàn thể, công tác chuyên môn, công tác tài chính, các hoạt động sau mặt báo, việc chăm lo chế độ, chính sách đối với phóng viên, người lao động

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH



Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiên phong và Nhi đồng.

Mỗi đơn vị báo chí thực sự là một cơ quan làm công tác tư tưởng - văn hóa, có ảnh hưởng tích cực đến thanh thiếu nhi và xã hội, là công cụ giáo dục sắc bén, là phương tiện tuyên truyền đặc lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được Đảng, Nhà nước, xã hội ghi nhận đánh giá cao và trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành.

đến dự báo xu hướng phát triển của từng cơ quan báo chí.

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 211-KH/TWĐTNT-BTC ngày 18/6/2019 xác định những nguyên tắc cơ bản, phương án sắp xếp, lộ trình sắp xếp và các công việc cụ thể để thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn, trước mắt đến năm 2020 sắp xếp còn tối đa 3 cơ quan báo theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn được thực hiện dân chủ và cầu thị với nhiều giải pháp và triển khai

qua 8 bước chặt chẽ. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị quán triệt về quy hoạch báo chí cho cán bộ chủ chốt cơ quan. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn triển khai chủ trương tới tận đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên từng tổ chức trong khối báo chí nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện quy hoạch báo chí của Trung ương Đoàn. Đồng thời, giao cấp ủy, đoàn thể và lãnh đạo các cơ quan báo chí phổ biến, quán triệt kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị báo, tạp chí, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán

bộ, đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên, người lao động của từng cơ quan báo chí; quán triệt xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động từng đơn vị trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của cơ quan chủ quản.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thành lập 3 Tổ công tác (do 3 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Tổ trưởng) với nhiệm vụ đánh giá hiện trạng của từng đơn vị toàn diện trên các mặt: tổ chức bộ máy, nhân sự, hoạt động chuyên môn, hoạt động sau mặt báo, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, liên chi hội nhà báo, trong đó phản ánh rõ tình hình, kết quả trên các mặt, những khó khăn, vướng mắc hiện nay và những vấn đề đặt ra khi thực hiện việc sắp xếp.

Trên cơ sở đó, xây dựng đề án sắp xếp cụ thể, đề xuất rõ mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, nhân sự, tài chính, cơ sở vật

chất kỹ thuật, hoạt động chuyên môn, công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, liên chi hội nhà báo, chế độ chính sách người lao động; lộ trình sắp xếp; xu hướng phát triển; những yêu cầu cụ thể trong quá trình sắp xếp. Các Tổ công tác làm việc với cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội nhà báo của từng đơn vị để lấy ý kiến về lộ trình, phương án sắp xếp; dự hội nghị công chức, viên chức, người lao động của từng đơn vị để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Có đơn vị, Tổ công tác làm việc nhiều lần, xây dựng nhiều phương án cụ thể, chi tiết về nhân sự, tài chính, chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động khi thực hiện sắp xếp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Việc gỡ gạc tập thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động của từng đơn vị báo chí là kênh trao đổi, trả lời giải đáp những vấn đề chưa rõ một cách chính thức của cơ quan chủ quản.

Trên cơ sở tờ trình và đề án của các Tổ công tác, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thảo luận, cho ý kiến và thống nhất cụ thể về phương án sắp xếp từng đơn vị, thông báo và quán triệt chủ trương, quan điểm và phương án sắp xếp cụ thể tới cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc. Song song với các giải pháp trên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các báo, tạp chí của Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức của các ấn phẩm, tiếp tục đầu tư phát triển các hoạt động sau mặt báo góp phần tạo thêm công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Điều này đã góp

Việc trao đổi thông tin ở nhiều cấp, thông tin được cung cấp nhanh, minh bạch, rõ ràng đã hạn chế tối đa việc phát sinh tư tưởng trong cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động.

phần quan trọng trong công tác ổn định tư tưởng, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, phóng viên và người lao động, tạo niềm tin trong thực hiện quy hoạch báo chí của Trung ương Đoàn.

Sau sáp nhập, các cơ quan báo chí của Trung ương Đoàn đã dần đi vào hoạt động ổn định, bộ máy sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, công tác điều hành của báo được nâng lên, cán bộ và người lao động của báo đồng thuận cao với quá trình sắp xếp, bố trí công việc. Chất lượng các tác phẩm báo chí cũng không ngừng được nâng lên, cải tiến về hình thức và giao diện báo. Bước đầu các cơ quan báo chí dần hình thành mô hình *Tập đoàn truyền thông* toàn diện về các mảng nội dung, hoạt động, hiện đại trong cách thức thông tin. Phương thức vận hành có nhiều đổi mới để bắt kịp với xu thế báo chí của thế giới.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ

Qua thực tiễn quá trình thực hiện quy hoạch báo chí của Trung ương Đoàn, đến nay có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, phải thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm chính trị phải cao, phương pháp phải dân chủ, khoa học. Việc triển khai các phương án sắp xếp phải được thực hiện sớm, đảm bảo tiến độ, có lộ trình phù hợp với từng đơn vị, đơn vị nào đủ điều kiện theo yêu cầu thì thực hiện ngay, không chờ triển khai đồng loạt.

Hai là, cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, người lao động trong việc thực hiện quy hoạch báo chí. Trong công tác này, cần phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, vai trò của từng tổ chức đoàn thể trong việc làm tư tưởng trong từng tổ chức, tránh xáo trộn tâm lý, đồng thời phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, của đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương quy hoạch báo chí. Đặc biệt quan tâm tới việc giải thích, tuyên truyền, quán triệt, nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, phóng viên, người lao động để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Giữa các bước thực hiện cần có thời gian hợp lý, để tiếp nhận ý kiến phản hồi, giải thích, giải trình các vấn đề còn vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, viên chức.

Ba là, sắp xếp các đơn vị cần đảm bảo duy trì sự ổn định cao về định hướng tư tưởng, chất lượng, nội dung các ấn phẩm báo và tạp chí. Đối với Trung ương Đoàn, trong giai đoạn đầu



Trong thời gian gần đây, bên cạnh cách viết *quy* trong *quy định, quy chế, quy luật...* vốn đã được sử dụng phổ biến trong tiếng Việt thì xuất hiện thêm cách viết *qui* (*qui định, qui chế, qui luật...*). Cách viết này ngày càng xuất hiện nhiều trong các văn bản, các bài viết của một số báo, tạp chí và điều đáng nói là rất nhiều người cho rằng viết "qui" vẫn đúng (vì có ai đọc sai đâu!). Vậy tại sao tồn tại hai cách viết như vậy? *i* và *y* trong *quy* và *qui* có tương tự như một số trường hợp khác của âm tiết tiếng Việt?

Có một chuyện không bình thường là trong tiếng Việt hiện nay, để thể hiện âm vị /k/, tiếng Việt dùng tới 3 con chữ c, k, q (đọc là xê, ca, quy). Đó là sự bất hợp lí (trong nhiều bất hợp lí khác) có từ khi ra đời chữ Quốc ngữ. Rắc rối bắt đầu từ sự không phân biệt được vai trò của âm vị /i/ trong cấu trúc âm tiết.

Về mặt cấu tạo, âm tiết tiếng Việt gồm 3 bộ phận chính: âm đầu, vần và thanh điệu, trong đó vần gồm 3 yếu tố: âm đệm, âm chính và âm cuối. Âm đệm trong tiếng Việt do âm vị /w/ đảm nhận, xuất hiện sau âm đầu và trước âm chính (hạt

Đến tháng 2/2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành việc thực hiện Đề án quy hoạch báo chí, cũng là cơ quan đầu tiên hoàn thành việc Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Chính phủ.

tiếp tục duy trì số lượng, chất lượng các ấn phẩm hiện hành để phục vụ các đối tượng bạn đọc; từng bước đánh giá rà soát các ấn phẩm để tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Bốn là, giai đoạn đầu giữ nguyên cơ cấu bộ máy, nhân sự các đơn vị báo, tạp chí thực hiện sắp xếp; từng bước thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh (nếu có) của các đơn vị theo quy định của Điều lệ các

tổ chức và quy định của pháp luật. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là xây dựng phương án lựa chọn các chức danh chủ chốt của các cơ quan báo chí khi thực hiện sắp xếp đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định và phù hợp với thực tiễn các đơn vị. Đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi hợp pháp của người lao động tại các đơn vị khi thực hiện sắp xếp theo quy định của pháp luật và thực tiễn từng đơn vị.

Năm là, làm tốt công tác tài chính của báo. Khi sáp nhập, hợp nhất sẽ có những vấn đề về tài chính, cần có sự trao đổi, thống nhất chặt chẽ giữa các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có nợ tồn đọng chưa giải quyết; đề ra giải pháp và lộ trình cụ thể để giải quyết. Các chế độ tiền lương, nhuận bút, chính sách đãi ngộ đối với phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo cũng cần được bàn thảo kỹ lưỡng, phù hợp, lộ trình chi tiết để thống nhất 1 phương thức trả lương, hỗ trợ. □